



สรุปข่าว สร.



ประจำวันที 26 มีนาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>รับฟังความคิดเห็นกำหนดวันห้ามขายเหล้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, มติชน, ประชาชาติ)</p> <p>- สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทางระบบออนไลน์ ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" ระหว่างวันที่ 24 มี.ค. - 7 เม.ย. 68 โดยมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้ว 198 คน สารสำคัญของร่างประกาศยังคงห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา 5 วัน ได้แก่ วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา เพิ่มข้อยกเว้นจากเดิมที่ให้ขายได้เฉพาะในอาคารสนามบินระหว่างประเทศ เป็นอนุญาตให้ขายในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยว โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคนจำนวนมากเข้าร่วม</p>	-
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>สถานการณ์ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สวท., สยามรัฐ, บ้านเมืองออนไลน์, ผก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, newtv, theagendathai, thansettakij, thaitabloid, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เผยช่วงนี้จะมีจังหวัดที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานถึง 62 จังหวัด และเกินค่ามาตรฐาน 3 วันขึ้นไปถึง 59 จังหวัด คาดการณ์ 1-2 วันข้างหน้าปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ กำชับ สธ.ให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมา สธ. ได้ให้ สสจ.ทั่วประเทศ จัดทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเสี่ยงกว่า 2.54 ล้านราย แจกหน้ากากอนามัยกว่า 3 ล้านชิ้น พร้อมเปิดห้องปลอดฝุ่น 17,964 ห้องใน 74 จังหวัด มีประชาชนใช้บริการ 361,880 ราย มอบถุงสูฝุ่น 1,377 ชุดใน 35 จังหวัดเสี่ยงสูง ผู้ใช้งานพอใจถึงร้อยละ 87</p> <p>- ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันรายงานว่า พื้นที่ภาคเหนือมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานใน 17 จังหวัด โดยเฉพาะที่ จ.น่าน แพร่ และแม่ฮ่องสอน มีค่าสูงสุดที่ 124.60 มคก./ลบ.ม. จุดความร้อนพบมากที่สุดที่ จ.แม่ฮ่องสอน (139 จุด) จ.เชียงใหม่ยังพบการเผาไหม้ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนเขาและกลุ่มป่าสะเมิง โดยจังหวัดเร่งใช้มาตรการลดการเผาและหารือการจัดทำกฎหมายชุมชนเพื่อบริหารจัดการไฟป่า จ.ลำปางค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานต่อเนื่อง 57 วัน จุดความร้อนสะสมสูงถึง 4,773 จุด โดย อ.เถิน อ.งาว และ อ.แม่พริก พบไฟไหม้ป่าหนักที่สุด ผู้ว่าฯ สั่งให้ทุกอำเภอเร่งแก้ไขปัญหา จ.อุบลราชธานี ออกมาตรการ 6 ข้อ ควบคุมการเผาและลดผลกระทบฝุ่นละออง ขณะที่ จ.เลย มีค่าฝุ่นระดับสีแดง 3 วันต่อเนื่องจากการลักลอบเผาป่าในหลายพื้นที่ จ.นครราชสีมา ค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานต่อเนื่อง 6 วัน อ่างเก็บน้ำหลายแห่งเริ่มวิกฤต ระดับน้ำในเขื่อนพิมายลดเหลือ 18% ของความจุ เกษตรกรขาดแคลนน้ำอย่างหนัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (amarintv, thaitodaynews, TNN)</p> <p>- นพ.อัศวิน จิตนุยานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำวิธีบรรเทาอาการจาก PM 2.5 ที่มีค่าเกินมาตรฐาน โดย 1. บรรเทา อาการไอ เจ็บคอ ด้วยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่น กินผลไม้ รับประทานและสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการ 2. บรรเทาอาการทางผิวหนัง ใช้สบู่อ่อน ๆ ทาครีมบำรุงผิว สวมเสื้อผ้า ปิดชิด 3. บรรเทาอาการทางตา ใส่แว่น กันแดดหรือกันฝุ่น ห้ามขยี้ตา ควรใช้น้ำตาเทียมหรือล้างตา ด้วยน้ำเกลือหรือน้ำสะอาด สำหรับผู้ที่มีอาการมากยังมีช่องทางปรึกษาแพทย์ทางไกล รับคำแนะนำ มีบริการจัดส่งให้ถึงบ้าน หรือสามารถนัดพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน</p>	-
<p>สแกนม่านตาขึ้นทะเบียนต่างด้าว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, thebangkokinsight, thecoverage, thailandplus hfocus, mcot)</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. เผยถึงการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ว่าจากการตรวจสอบข้อมูลกับ ผอ.รพ.แม่สอด พบว่ามีประชากรไทยใน อ.แม่สอด 117,254 คน ใช้สิทธิบัตรทอง 80,162 คน ประชากรต่างด้าว</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>204,676 คน มีแพทย์ทั้งหมด 167 คน แบ่งเป็น รพ.แม่สอด 82 คน แพทย์เอกชนและคลินิก 85 คน คิดเป็นอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรไทยและต่างด้าวที่ 1 ต่อ 1,927 คน ซึ่งในส่วนของคนไทยสิทธิ ท.99 และแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ปัจจุบันมีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาล และเบิกชดเชยจากกองทุนที่รับผิดชอบได้ครบถ้วนแล้ว ส่วนภาพรวมของ จ.ตาก อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรไทย คือ 1 ต่อ 1,528 คน หากรวมประมาณการประชากรต่างด้าวด้วยจะเป็น 1 ต่อ 2,579 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. 68) ขณะนี้กำลังเร่งรัดขึ้นทะเบียนประชากรต่างด้าวผ่านการเก็บอัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลด้วยการสแกนมาตา เพื่อให้เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพและมีสิทธิการรักษาอย่างถูกต้อง</p> <p>- นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เกษัช ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 2 กล่าวว่า ข้อมูลประชากรต่างด้าวที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาจมีจำนวนคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายตลอด สธ. จึงนำระบบขึ้นทะเบียนผ่านการสแกนมาตา ซึ่งพัฒนาโดยสภากาชาดไทย ร่วมกับกรมควบคุมโรค และ NECTEC ที่มีความแม่นยำสูงมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการ เบื้องต้นมีประชากรต่างด้าวใน จ.ตาก ยืนยันตัวตนผ่านระบบดังกล่าวแล้ว 7,616 คน ล่าสุด รมว.สธ. ได้เสนอเรื่องการขึ้นทะเบียนผ่านการสแกนมาตาเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. แล้ว</p>	
<p>วินโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (thebetter)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยถึงนโยบายการดำเนินงานควบคุมวินโรค ตามแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านวินโรค มุ่งเน้นการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงสูง การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้น เช่น ปรับสูตรยารักษาให้สั้นลงตามแนวทาง WHO และนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษา ตั้งเป้าลดอัตราการตายจากวินโรคลง ร้อยละ 95 และลดผู้ป่วย รายใหม่ลง ร้อยละ 90 ภายในปี 2578</p> <p>- นพ.ภานุมาศ ญาณเวชสกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคดำเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวินโรคให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยวินโรคในปี 2578 โดยให้ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ คือ 1.การเร่งรัด การค้นหา และตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยวินโรคและผู้ป่วยวินโรคที่อยู่ในทุกกลุ่มเสี่ยง 2.ยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยวินโรคและผู้ป่วยวินโรคคือยา 3.เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการวินิจฉัย การรักษาการติดเชื้อวินโรคระยะแฝง และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และ 4.เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสนับสนุนการดำเนินงานวินโรค</p>	
<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สวท., สยามรัฐ, มติชน, thaitabloid, thaitodaynews, ch7, tnnthailand, bangkokbiznews, hfocus)</p> <p>- นพ.ภานุมาศ ญาณเวชสกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลตั้งแต่ 1 ม.ค. - 23 มี.ค.68 ไทยพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ายืนยันแล้ว 3 ราย ที่ จ.ชลบุรี ศรีสะเกษ และฉะเชิงเทรา ทั้งหมดมีประวัติถูกสุนัขกัดแล้วไม่ไปพบแพทย์ เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นโรค ทั้งนี้ พบสัตว์ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 58 ตัว และจากการตรวจสอบตัวอย่างทั้งหมด 937 ตัว พบสัตว์ติดเชื้อร้อยละ 6.19 เตือนประชาชนระวังและป้องกันตนเอง โดยใช้คาถา 5 ย. คือ อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่างยุ่ง นอกจากนี้ผู้เลี้ยงควรรักษาสุนัข และแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี</p>	
<p>นวัตกรรมทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรมสบส. เผย กรมฯ กิจกรรม "เปลี่ยนไอเดียให้เป็นจริง Co-Creating MedTech Safety for All" เพื่อเปิดโอกาสให้ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์นักวิจัย และผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ ได้แลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดและต่อยอดไอเดียสู่การสร้างสรรคนวัตกรรมให้สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อสร้างความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจส่งผลงานได้ที่เว็บไซต์กองวิศวกรรมทางการแพทย์ กรม สบส. ได้ถึงวันที่ 30 เม.ย.68 รับจำนวนจำกัดเพียง 20 โครงการ</p>	
<p>หารือการนำเสนอเนื้อหาข่าวตัวตาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, ประชาชาติ, บางกอกทูเดย์, สยามรัฐ, isranews)</p> <p>-กสทช.-กรมสุขภาพจิต-กรมราชทัณฑ์ ร่วมประชุมหารือกรณีการนำเสนอเนื้อหาจำลองการฆ่าตัวตายของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์รายหนึ่ง นำเสนอข่าวการเสียชีวิตของ ผกก.โจ้ ในเรือนจำกลางคลองเปรม โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการนำเสนอซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ หรือสร้างความตื่นตระหนกในสังคม และหารือถึงแนวทางที่เหมาะสมในการนำเสนอเนื้อหา ทั้งนี้ สื่อมวลชนควรให้ความสำคัญกับหลักจริยธรรมวิชาชีพ นำเสนอเนื้อหา โดยเฉพาะรายการข่าวอย่างระมัดระวัง พิจารณาถึงประโยชน์ของสาธารณะและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่าง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ถั่วถั่ว</p> <p>ขอหารือทางออกกฎหมายจ่ายยารักษาโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus, เพจ Dr. Dark</p> <p>-จากกรณีสภาเภสัชกรรมเคยทำหนังสือเรียกร้องให้สภาการพยาบาลทบทวนการออกประกาศ เรื่อง กำหนดตรายการยาและสารวินิจฉัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้น พ.ศ.2565 เนื่องจากขัดต่อกฎหมายว่าด้วยยา และกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม มีการฟ้องร้องทางกฎหมายซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2565 เรื่องดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด กระทั่งมี สสจ.บางแห่งส่งหนังสือแจ้งเวียนปมข้อขัดกัน ของ พ.ร.บ.ยาฯ-พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ-สิทธิการประกอบวิชาชีพฯ จนสภาการพยาบาลต้องเผยแพร่ประกาศข้างต้น</p> <p>สภาการพยาบาล ซึ่งแจ้งว่า 1) ได้มีหนังสือทักท้วงไปยัง สสจ.เพื่อขอให้ใช้อำนาจให้ถูกต้องตามกฎหมาย 2) นำเสนอ รมว.สธ. ในฐานะสถานายกพิเศษ เพื่อรับทราบปัญหาและจัดการหารือร่วมกันระหว่าง สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม กรม สบส. และ สธ. เพื่อหาข้อยุติปัญหาข้อขัดแย้ง ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการวิชาชีพให้บริการกับผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ จ่ายยาตรงตามปัญหาเจ็บป่วยของผู้รับบริการ ไม่มียาเกินกว่าประกาศฯ และให้ศึกษาเงื่อนไขการจ่ายยาอย่างละเอียดรอบคอบ</p>	
<p>ข้อมูลบริการสาธารณสุขแรงงานต่างด้าวในไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-กรณีการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวรักษาพยาบาลในไทย โดยเฉพาะ รพ.รัฐไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล ทำให้แต่ละปีสูญงบประมาณ 2.5 พันล้านบาท รมว.สธ. ได้มอบกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ เตรียมชี้แจงข้อมูล ย้ำต้องให้ซื้อประกันสุขภาพ เพื่อเข้าสู่กระบวนการถูกต้องตามกฎหมาย ลดภาระค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลภาครัฐ อยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มราคาบัตรสุขภาพแรงงานต่างด้าว วันละ 10 บาท เฉลี่ยเก็บต่างด้าวนอกประกันสังคมปีละ 3,650 บาท น้อยกว่างบบัตรทองคนละ 3,800 บาท สำหรับการปรับราคาบัตรสุขภาพต่างด้าว หากทำได้ถือเป็นเรื่องดี ปัจจุบันราคาค่าตรวจสุขภาพ และบัตรสุขภาพแรงงานต่างด้าว จะแตกต่างกันไปแบ่งตามอายุความคุ้มครอง ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพ จะครอบคลุมทั้งการรักษา ตรวจวินิจฉัย บำบัดฟื้นฟู ทั้งการคลอดบุตรปกติ การรักษาโรค การทันตกรรมทั่วไป คือ ชุดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด มีบริการอาหารและเตียงผู้ป่วยสามัญ ยาและเวชภัณฑ์ในบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การป้องกันและควบคุมโรค</p>	
<p>บุกจับเครือข่ายทุจริตยา รพ.ทหารผ่านศึก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., แนวหน้า, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thetiger, js100, tnews, mcot, nationtv, posttoday, teenee, fm91bkk, ch3, ch7, amarintv, thaipbs, ejan, prd., workpoint, news1live, one31, pptv, NBT, INN) เพจเรื่องเล่าเช้านี้, Drama-addict, Dr. Dark</p> <p>-จนท.ตร.ปปป.-ปป.ท.-ปป.ช. นำกำลังตรวจค้นหลายจุดใน กทม.-ตจว. จับกุมตัวผู้ต้องหา 8 ราย โดยมีผู้ต้องหาคนสำคัญ 2 ราย คือ พันเอกหญิงกัญญารัตน์ วัย 59 ปี หัวหน้าขบวนการ วางแผนเตรียมให้แม่ข่ายจัดหาบุคคลมาพบแพทย์ และแพทย์หญิงปรีดา วัย 48 ปี แพทย์ รพ.ทหารผ่านศึก ที่ทำการตรวจรักษา ส่งจ่ายให้ยาให้บุคคลนั้นและเกินจากโรคที่เป็นอยู่ ก่อนจะรวบรวมยาทั้งหมดนำไปขายตามคลินิกหรือร้านยาต่างๆ แล้วนำเงินที่ได้มาแบ่งกัน อยู่ระหว่างคุมตัวไปสอบปากคำที่ บก.ปปป.</p>	
<p>กัมพูชาพบผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนกเพิ่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก., เว็บไซต์ (เดลินิวส์, news1live, Xinhua)</p> <p>-กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา รายงานเด็กชายวัย 3 ขวบครึ่ง เสียชีวิตจากไข้หวัดนก H5N1 เป็นรายที่ 3 ของปี 2568 พบว่าครอบครัวของผู้ป่วยเลี้ยงไก่ มีไก่ตายราว 5 ตัว และนำไก่ที่ตายมาปรุงอาหารเพื่อรับประทาน</p>	
<p>MOU โครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, MCOT, Sanook, The coverage, bdi)</p> <p>- ศ.ดร.ภ.ประวิตร เจนวรรณกุล นายสภากายภาพบำบัด พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผอ.สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ BDI ลงนาม MOU ความร่วมมือโครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) โดยมี กก.ว.นสนันท์ อรุณโชติ ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สภากายภาพบำบัด และ นพ.ธนภุต จินตวร ผู้บริหารกิจการพิเศษ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ร่วมเป็นพยานในพิธีที่ชั้น 7 สำนักงานเลขาธิการสภากายภาพบำบัด อาคารมหิตลาธิเบศร ภายในกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>บ.อาหารเสริม ชี้แจงกรณี อย. ตรวจพบยาลดไขมันในผลิตภัณฑ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, TNews, ThaiNews, thethaiger)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด ซีเจงกรณี ออย. ตรวจพบยาโลวาสแตติน ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินน์ นัตโตะ โดยยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนผสมของสารดังกล่าวและไม่เคยเปลี่ยนแปลงสูตรตลอด 8 ปีที่ผ่านมา โดย ออย.ได้มีการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนปกติประจำปี และแจ้งว่าพบยาโลวาสแตติน ในผลิตภัณฑ์ล็อตปลายปี 2567 ให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 15 วันทำการ แต่ ออย. ได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ก่อนครบกำหนด บริษัทฯ จึงยื่นอุทธรณ์ต่อ ออย. เมื่อวันที่ 24 มี.ค.68 ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 30-45 วันทำการ โดยยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป</p>	
<p>เตือนระวังสุขภาพหน้าร้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผอ.สำนักงานแพทย์ กทม. เปิดเผยถึงมาตรการเชิงรุกในการดูแลสุขภาพประชาชนช่วงหน้าร้อน โดยเน้นการเฝ้าระวังผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น และแจ้งเตือนกลุ่มเสี่ยง พร้อมเตรียมศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับ 6 โรคหน้าร้อนที่ควรเฝ้าระวัง ประกอบด้วย 1.โรคฮีตสโตรก หรือโรคลมแดด 2.โรคพิษสุนัขบ้า 3.โรคอุจจาระร่วง 4.โรค ผดผื่น 5.ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย และ 6.โรคบิด จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและดูแลสุขภาพในช่วงหน้าร้อน รับประทานอาหารที่สะอาดและถูกสุขอนามัย สวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ดื่มน้ำให้เพียงพอ ล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงแดดจัด และพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง</p>	